






รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 /2563  

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - -ไม่มา- 
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 กวิน แย้มฤดี  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - -ไม่มา- 
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางคิราณัฏฐ์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง คิราณัฏฐ์ เผ่นโผน  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
8 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
9 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  

10 นางเพ็ญชิสา บัวเล็ก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 เพ็ญชิสา บัวเล็ก  
11 นายวิวัฒน์ ชูวงษ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 วิวัฒน์ ชวูงษ์  
12 นางสาวส าเนียง นิ่มนวล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ส าเนียง นิ่มนวล  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 14 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 2 คน 
   1. นายยม ชุ่มยิ้ม   สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 1 
   2. นายทวี กันภัย  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 7  
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 14 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

ประธานสภ าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลสายทอง  กล่ าว เปิ ดการประชุ ม                     
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ - ไม่มี - 
ประธานสภา ฯ   

 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ 
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 
    เห็นชอบ  13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสหเดช ฯ  3.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณา 
ประธานสภา ฯ 

/ญัตติ... 
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นายสหเดช ฯ   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จวาระที่ 2 ขั้นแปร
ประธานสภา ฯ  ญัตติจากที่สภามีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให้ประธานคณะกรรมการแปร
   ญัตติได้ชี้แจงแถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุม 
 
นายวิโรจน์   ผม นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภาฯ ม.3 ในฐานะที่เป็นประธาน
สมาชิก ม.3  คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแถลงผลการแปรญัตติดังน้ี  
   นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง หมู่ที่ 1  
   ขอเสนอแปรญัตติ เรื่อง ขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2564  
   แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   ประเภทรายจ่าย 
   ค่าจัดซื้อรถรางท่องเที่ยว (ชมวิว) ขนาด 20 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน  
   คันละ 500,000 บาท 
   ปรับลด แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทรายจ่าย 
   โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8  
   เป็นเงิน 500,000 บาท 
   คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ด าเนินการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ
   เห็ น ช อ บ ให้ ส ภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต าบ ล ส าย ท อ ง พิ จ า รณ าต าม ที่                     
   นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง หมู่ที่ 1 
   เสนอมา  

 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอยื่นแปรญัตติที่เสนอมา 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เสนอขอแปรญัตติ             
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    เห็นชอบ   9 เสียง 
    เห็นชอบให้ปรับลด 3 เสียง 
    งดออกเสียง  - เสียง 
 
 

/ต่อไป... 
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นายสหเดช ฯ   วาระท่ี 3 ขั้นลงมตริ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
ประธานสภา ฯ  พ.ศ.2564 เพ่ือตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2564 ผม ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป 
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    เห็นชอบ  9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 3 เสียง 
นายสหเดช ฯ   3.2 การให้ความเห็นชอบการจัดท าประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต.ในกรณี 
ประธานสภา ฯ  ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1 
 
นายสหเดช ฯ   การให้ความเห็นชอบการจัดท าประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต.ในกรณี 
ประธานสภา ฯ  ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1 ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ผม ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
นายก อบต. ฯ   
 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543 กรณีเช่าอาคาร (ตามเอกสารที่แจกให้
   ทุกท่านแล้ว) ขอให้ทุกท่านพิจารณาตามเอกสารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ต่อไปซึ่งเมื่อผู้บริหารด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงน าเข้าที่
   ประชุมแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุม เกี่ยวกับการให้เช่าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เกี่ยวกับการให้เช่าร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1 
    เห็นชอบ  13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 
/เรื่องอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดจะ  
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ผม ขอเสนอในที่ประชุมว่า 
นายก อบต. ฯ  1. การขยายท่อเมนประปา จะเร่งด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้แล้วเสร็จ 
   ในปีนี้ 
   2. มาตรน้ า ถ้าเสีย เจ้าของบ้านต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ ครั้งต่อไปเป็นหน้าที่ของอบต. 
   3. รถราง ผู้สูงอายุ ถามมาว่าท าไมไม่ซื้อ ปีนี้เลยลดขนาดลง 
 
นายจรัญฯ   ผม นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม .8 ขอถามว่า 
ผู้ใหญ้บาน ม.8  1. ดินที่ถมไว้สูงเกินไป อยากให้น าหญ้าแฝกมาปลูกและยกเป็นคันดิน ไม่ให้ดิน 
   สไลด์ลงมา ก่อนที่จะท าโครงการ 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   ผม ขอตอบในที่ประชุม  
นายก อบต. ฯ  เมื่อประมูลผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องมีการขุดดินในการสร้างระบบประปา  
   เมื่อก่อสร้างระบบประปะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการตามท่ีท่านเสนอมา 
    
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.30 น. 
 
       
    (ลงชื่อ)    ธัญทิพย์  แช่มประเสริฐ       ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
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    (ลงชื่อ)      สหเดช แก้วมะณี        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

 

    (ลงชื่อ)    มานะศิลป์  คงเจริญ ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)         ทวี  กันภัย  ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 
 


